



สรุปข่าว สธ.

ประจำวัน

6 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นข่าวมาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, acnews, chachoengsaonews, thansetthakij, mcot) newtv

-เสนอข่าว นายอุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรพ.สธ. เยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังกักกันรัฐบาล โรงเรียนการบินกำแพงแสน พร้อมมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 6,000 ชิ้นไว้ใช้ในการดูแลผู้เข้ารับการกักกันโรค และกล่าวว่า วันที่ 2-3 เม.ย. ได้ส่งคนไทยที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซียไปยังศูนย์เฝ้าระวังกักกันโรงเรียนการบินกำแพงแสน 75 คน เข้าวันที่ 5 เม.ย. ตรวจพบผู้มีไข้ 4 คน และมีผู้สัมผัสใกล้ชิด 4 คน ได้ส่งทั้ง 8 คนไปดูแลรักษาตรวจเพิ่มเติมและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รพ.จุฬาราชกุมาร 6 คน และรพ.กำแพงแสน 2 คน อยู่ระหว่างรอผล ทั้งนี้ จะมีบุคลากรด้านสาธารณสุขรวมทั้งทหาร หมุนเวียนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง วันละ 14 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thaipost, js100, thaiquote, innnews, thebangkokinsight)

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 62 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 102 ราย นับเป็นลำดับที่ 2,068-2,169 เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 19 ราย ผู้ป่วย 80% อาการไม่รุนแรงและหายเองได้ ย้ำสอบสวนโรคทุกราย ควบคุมมาตรการทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยเหลือน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ ขณะนี้ 35 สถาบันเร่งพัฒนาวัคซีนโควิดเร็วสุด 6 เดือน แต่ผู้เชี่ยวชาญจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี มาตรการใน กทม.ยังอ่อนกว่าหลายจังหวัด แต่คุมการรวมตัวตอนกลางคืน แต่กลางวันยังไม่ดีเท่าที่ควร เหตุคนยังออกจากบ้าน ขอให้รัฐ-เอกชนช่วยกันใช้มาตรการทำงานที่บ้าน ส่วนเรื่องการวัดไข้ในองค์กรช่วยได้มาก เพราะในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 89% จะมีไข้ ส่วนในเด็กจะมีไข้ไม่ถึงครึ่งจึงต้องใช้ร่วมกับมาตรการอื่น ๆ ในระดับองค์กร คือ สนับสนุนให้ใช้หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ หากมีไข้ ไอ ให้พักที่บ้าน

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วย COVID-19 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง คล้ายไข้หวัด 65 % ไม่มีอาการ 20 % ปอดอักเสบไม่รุนแรง 12 % ปอดอักเสบรุนแรง 3 % ผู้เชี่ยวชาญจึงแบ่งการรักษาตามอาการ คือ 1.กลุ่มไม่มีอาการ ต้องสังเกตอาการในรพ. 2-7 วัน จากนั้นย้ายไป Hospital อีก 7 วัน โดยในกทม.มี 3 แห่ง คือ โรงแรมแอมบาส 270 ห้อง หอพัก ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 308 ห้อง และโรงแรมแอมบาส 40 ห้อง 2.กลุ่มอาการไม่รุนแรง จะรักษาในรพ. ให้ยาต้านไวรัสบางตัว แต่ไม่รวมยาฟาวิพิราเวียร์ ถ้าอาการดีขึ้นจะย้ายไปที่ Hospital เช่นกัน รวมแล้วทั้ง 2 กลุ่มจะอยู่รพ. ประมาณ 14 วันถึงให้กลับไปดูอาการที่บ้าน โดยใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ไม่สัมผัสกับบุคคลอื่นให้ครบ 1 เดือนนับจากวันที่มีอาการ 3.กลุ่มปอดอักเสบไม่รุนแรง จะให้ยาต้านไวรัส ยังไม่ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ หากอาการไม่แย่ง และ 4.กลุ่มปอดอักเสบรุนแรงจะได้ยาทุกตัว และต้องอยู่ใน ICU ซึ่ง 2 กลุ่มนี้จะไม่ย้ายไป Hospital ยืนยันว่ายังไม่ได้รับการรักษาฟาวิพิราเวียร์จากญี่ปุ่น ซึ่งจากการสอบถามพบว่าให้ฟรีเฉพาะคนไข้ที่จะทำการศึกษาวินิจฉัย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกรณีต่างๆ ซึ่งไทยใช้มากที่สุดวันละ 2,000 เม็ด โดย 10 วัน จะใช้ 70 เม็ดต่อคน โดย 6เม.ย.นี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจะทบทวนแนวทางการรักษา พิจารณาให้ในกลุ่มที่มีอาการปอดอักเสบไม่รุนแรง ซึ่งประมาณการว่า 1 เดือนจะใช้ยา 70,000-80,000 เม็ด

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ไทยจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์จากประเทศญี่ปุ่น 5,000 เม็ด ได้รับบริจาคจากประเทศจีน 2,000 เม็ด และเดือนมี.ค.จัดซื้อรวม 87,000 เม็ด มีผู้ป่วยต้องใช้ยา 515 คน ขณะนี้เหลือยาฟาวิพิราเวียร์ 38,126 เม็ด โดยสั่งซื้อจากประเทศจีนเพิ่ม 100,000 เม็ด ส่งมอบวันพรุ่งนี้ (6 เม.ย.) และสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นอีก 100,000 เม็ด จะกระจายไปยังรพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

-ด้านนพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า โรคติดเชื้อ COVID-19 ต้องใช้ยา 7 รายการ ส่วนใหญ่สามารถ

ประเด็นข่าว

ผลิตได้ในประเทศ และสำรองเพียงพอ ยกเว้นยาฟาวิพิราเวียร์ที่ต้องนำเข้า ซึ่งเงินทดลองใช้และพบว่าได้ผลดี ไทยพยายามหาขาดังกล่าวตั้งแต่ ค.ศ. 2563 แต่ได้มาจำนวนไม่มากเพราะเป็นที่ต้องการจากทั่วโลก ตั้งเป้าสำรองให้ถึง 1 ล้านเม็ด เพราะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นละหลักร้อยคน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ถูกระงับให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ว่า เป็นแพทย์ที่รักษาอยู่รพ. เอกชน รับยาฟาวิพิราเวียร์จากรพ.ราชวิถีเพื่อพิจารณาให้ยากับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมาตรฐานจะจ่ายยา 5-10 วัน เมื่อครบ 5 วันจะประเมินอาการผู้ป่วย หากดีขึ้นจะระงับจ่ายยา ถ้าไม่ดีขึ้นจะจ่ายยาต่อ ซึ่งแพทย์รายนี้เมื่อครบ 5 วัน อาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์ผู้รักษาจึงพิจารณาให้ยาต่อ เข้าใจว่าวันที่ให้ข้อมูลยังไม่ครบกำหนด 5 วัน ได้ทำความเข้าใจกับผู้บริหารรพ.และแพทย์ที่ป่วยแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook, sanook

-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับ สปสช. เพิ่มสิทธิผู้ใช้สิทธิบัตรทอง รักษาโควิด-19 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, bluechipthai, thaipbs, workpointnews)

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคเตรียมเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Real time PCR ที่สามารถตรวจได้ 1,440 ตัวอย่างต่อวัน ใช้ในสถาบันบำราศนราดูร และขยายไปยังพื้นที่สคร.ที่ 5 ราชบุรี และสคร.ที่ 7 ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว ถอดบทเรียน ผอ.รพ.สมุทรปราการ หลังโดนกักตัวตรวจโควิด-19 นาน 10 วัน สุดท้ายไม่ติดเชื้อ สรุปลงได้ 2 ส่วน ส่วนแรกคือกระบวนการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค อีกส่วนหนึ่งคือประสบการณ์ในฐานะผู้ป่วย และระบุว่า เข้าใจวิถีคิดของคนที่เป็นโควิดมากขึ้น และฝากถึงสื่อมวลชนควรตรวจสอบข้อเท็จจริงในการทำงาน เพราะจากข่าวที่ออกมาในช่วงแรกส่งผลกระทบต่อครอบครัว และชื่อเสียงของรพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.คมชัดลึก, เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว ดร.สภ.ป่าตองจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยจนท.รพ.ป่าตอง ติดตามจับกุม นายธงชัย ผู้ต้องสงสัยป่วยโรคโควิด-19 หลบหนีออกจากรพ.ป่าตองไปอยู่ในบ้านพักบริเวณ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นำส่งรพ.วชิระภูเก็ต เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาต่อไป

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, บางกอกโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, bangkokbiznews, innnews)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ลักษณะทางระบาดวิทยาของคนไทยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ ตั้งแต่ มี.ค.-4 เม.ย. 2563 พบว่า ผู้ป่วยชาวไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป 85 ราย มาเลเซีย 49 ราย อินโดนีเซีย 44 ราย กัมพูชา 26 ราย ปากีสถาน 14 ราย ญี่ปุ่น 10 ราย สหรัฐฯ 9 ราย และอื่นๆ 12 ราย ส่วนกิจกรรมในต่างประเทศ คือ ทำงาน 39% พิธีทางศาสนา 31% นักเรียน/นักศึกษา 12% ท่องเที่ยว 4% และไม่ระบุ 14% ด้านความร่วมมือทางการแพทย์ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในรพ.รัฐ 53.80% รพ.เอกชน 42.80% และสถานที่พักนอกรพ. 21.80%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, news100.5, แนวหน้า, คมชัดลึก, sanook, mcot, thansettthakij, inn, bangkokbiznews, msn) newtv, nationtv

-เสนอข่าว ก.กลาโหม ขอให้ทุกเหล่าทัพเร่งเตรียมรพ.สนามรองรับสถานการณ์ผู้ป่วยที่อาจมากขึ้นจนเกินกำลังของสธ. พร้อมทั้งให้ประสานสธ.เร่งจัดหาและเตรียมความพร้อม Hospital สำหรับใช้เป็นที่ควบคุมโรคของรัฐ โดยขอให้หมุนเวียนอบรมให้ความรู้กับกำลังพลในการทำหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ เน้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขและมีห้องที่เพียงพอ รองรับคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศ

-ปลัด ก.มหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ขอให้เตรียมพร้อมดำเนินการกรณี ศบค.ยกระดับการปฏิบัติการ ดังนี้ 1. พื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้ใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในส่วนที่จัดทำเป็นสถานที่กักกันตัว

ประเด็นข่าว

รพ.สนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมทั้งกำหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน หากจังหวัดใดมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณให้บริบรายงานเพื่อจะได้ขยายวงเงินต่อไป 2.ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้ายเดินทาง 3.วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 4.วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้านชุมชน 5.ให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ก.มท.ไทย ทราบภายในเวลา 18.00 น. ทุกวัน

-ก.วัฒนธรรม ออกข้อควรปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19 งตหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก รักษาระยะห่างทางสังคม-เน้นทำกิจกรรมออนไลน์

-กรมศุลกากร เผย ประกาศยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของบริจาคให้หน่วยงานผู้บริจาคชุด PPE - เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 รวมแล้ว 9 ครั้ง

-กทม. เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Local Quarantine ในพื้นที่กทม. รองรับผู้กักตัวได้ 700 ห้อง มีระบบการป้องกันและมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่กักตัว และการทำความสะอาดรถขนส่งผู้ป่วยไปยังรพ. มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบ

-บ.ไปรษณีย์ไทย ย้ำความมั่นใจ จัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ พัสต์และของทุกชิ้นถึงมือแพทย์และหน่วยงานต่างๆ อย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐานการคัดแยก-นำจ่ายที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐกระจายหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังบุคลากรทางการแพทย์แล้วกว่า 5 ล้านชิ้น พร้อมมีแผนส่งต่อหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแก่ประชาชนทั่วทุกท.และพื้นที่เสี่ยง

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คกก.การแพทย์ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประกันสังคมจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย ให้ผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท

-ศ.นพ.ยง ภูววรรธน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า พลาสมาของผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 จะมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จากการศึกษาการใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยในเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน พบว่า มีรายงานผลการรักษาที่ชัดเจนว่าพลาสมาของผู้ป่วยที่หายดีแล้วสามารถนำมารักษาผู้ป่วยและให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่ง WHO และ US-FDA อนุญาตให้ใช้พลาสมาของผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้วรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2263-9600-99 โทรสาร: 0-2255 -5558 อีเมล : blood@redcross.or.th และเว็บไซต์ : <http://www.blooddonationthai.com> โดยหลังจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเปิดให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้วลงทะเบียนออนไลน์บริจาคพลาสมาเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง มีคนวงการมวยที่หายป่วยแล้วร่วมลงชื่อบริจาคพลาสมาหลายราย

-รอง ผวจ.สงขลา ตรวจสอบพร้อมรับการเดินทางกลับของชาวไทยมุสลิม 100 คน ที่ไปร่วมตบะห์ที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่ทำอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำในวันที่ 6 เม.ย. ตั้งแต่ลงจากเครื่องจนถึงจุดตรวจคัดกรองที่อาคารอเนกประสงค์ ก่อนนำขึ้นรถโดยสารไปส่งศูนย์กักตัวที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 (พุดังควา) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ ซึ่งจัดเตรียมห้องรับรองไว้ 29 ห้อง เป็นชาวสงขลา 25 คน นราธิวาส 9 คน ปัตตานี 19 คน ยะลา 10 คน สตูล 33 คน อีก 4 ราย มาจากกรุงเทพฯ เชียงราย สมุทรปราการ และกระบี่ ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดจะรับตัวไปศูนย์กักตัวของแต่ละจังหวัดอีกทอดหนึ่ง

รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, siangtai

-จ.พัทลุง ผู้ว่าฯ พัทลุง แลงข่าวพบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย เป็นชายสูงวัย ติดเชื้อจากร่วมพิธีทางศาสนา สาเหตุต้องปิดจังหวัด

ประเด็นข่าว

เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยบุคคลห้ามเข้าออก จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 6-16 เม.ย. 2563 จากนั้นจะให้จนท.สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองสแกนเป็นรายบุคคลเพื่อยืนยันว่าปลอดภัยจากการติดเชื้อ

-จ.ภูเก็ต คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 5 เม.ย.-4 เม.ย. 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 119 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 20 ราย อยู่รพ. 99 ราย อาการรุนแรง 1 ราย รอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการอีก 91 ราย รพ.สนามแห่งแรกที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่รองรับผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นและช่วยเหลือตัวเองได้ 110 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ 29 ราย ล่าสุดได้เลือกพื้นที่อาคาร 2 “PSU Sport complex” ของม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปรับเป็นรพ.สนามแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยจากรพ.วชิระภูเก็ต และรพ.ป่าตอง

-จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 42 ปี เป็นเจ้าหน้าที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะสมุยเช่นเดียวกับรายที่ 3 ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 4 ราย

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนิตยระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่รพ.จุฬาฯ แล้ว

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เว็บไซต์sanook,

-เสนอข่าว รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์ผ่านเพจบันทึกเรื่องนารู by Dr.Adune เกี่ยวกับการใส่ถุงมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าเป็นความเชื่อที่ผิด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้กระจายเป็นวงกว้าง จึงไม่แนะนำให้บุคคลทั่วไปสวมใส่ถุงมือ

-ดร.สภ.กมลลา จ.ภูเก็ต จับกุมชาวฝรั่งเศส 7 คน มั่วสุ่มสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศจังหวัด

-จ.ลพบุรี ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือที่พักอาศัย

-จ.ปทุมธานี นายคลองสาม ออกหนังสือตักเตือนญาติผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ห้ามออกจากบ้านในช่วงกักตัว ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย

-จ.พิษณุโลก ที่บ้านบึงด้ง หมู่ 3 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก คณะกรรมการหมู่บ้านมีกฎระเบียบบงกชผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากเคหสถาน ด้วยการสกอตจัมพ์ 20 ครั้ง พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้ไปใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

-จ.ฉะเชิงเทรา สื่อออนไลน์วิจารณ์อย่างหนักกรณีมีการแชร์ภาพบรรยากาศภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง บริเวณแยกเข้าวัดโสธรฯ ริมถนนสาย 314 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ที่ยังเปิดให้บริการตามปกติ และมีประชาชนออกมาเดินซื้อของจำนวนมาก

-สวนดุสิตโพล สสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 3,183 คน ว่าพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล กรณีโควิด-19 เพียงใด พบว่า พอใจมาก 10.15% ค่อนข้างพอใจ 36.73% ไม่ค่อยพอใจ 34.02% และไม่พอใจเลย 19.10%

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.คนไทยกลับจากต่างประเทศไม่ยอมกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า prachchat, bangkokbiznews, one31, mcot)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 102 ราย และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็น 23 ราย หลังจากเกิดเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายกฯ สั่งการว่าอย่าให้เกิดเหตุอีกและสั่งบูรณาการการทดสอบระบบขึ้นมาใหม่ ใช้บุคลากรทั้งกองทัพไทย ก.ต่างประเทศ สตม. ก.คมนาคม ก.มหาดไทย อำนวยความสะดวกคนไทยร่วมร้อยคน ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไปถึงพื้นที่ state quarantine และฝากขอบคุณครอบครัวของ 158 คนที่ร่วมมือกับภาครัฐเข้าสู่กระบวนการกักตัวอย่างรวดเร็ว โดยคนเหล่านี้จะดูแลเป็นอย่างดี ได้เข้าไปคัดกรองโรคแล้วพบว่ามีอาการป่วย 3 ราย โดย 1 รายรายงานตัวแล้ว อีก 2 รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ก.ต่างประเทศได้รับรายชื่อผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยอีกกว่า 200 คนต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

ประเด็นข่าว

-เสนอข่าว วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์กรณี พล.ต.โกศล ชูใจ ต่อสายหาผู้ใหญ่ที่คุม EOC เพื่อปรึกษาหารือ จนที่สื่อบอกให้ปล่อยกลับไปกักตัวที่บ้านก่อน เพราะหากยึดกันต่อไปจะเกิดความวุ่นวายและอาจลุกลาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, คมชัดลึก

-เสนอข่าว พล.ต.โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า เหตุการณ์เกิดจากผู้โดยสารรอขึ้นตอนในการตรวจโรคและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นานหลายชั่วโมง ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่จะตัดสินใจ ทำให้เกิดเหตุวุ่นวาย ไม่ยอมกักตัวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเรียกร้องให้มีผู้ใหญ่มาเจรจา เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่จึงมาช่วยเจรจา แต่หลังจากชี้แจงข้อกฎหมายและเหตุผลต่าง ๆ แล้ว ผู้โดยสารทั้งหมดไม่ยอมรับฟัง จึงได้ติดต่อกับผอ. EOC สธ. และได้รับคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้โดยสารกลับบ้านไปก่อน เพราะหากมีการยึดกันต่อไปอาจลุกลามเป็นการจลาจลได้ จึงปล่อยตัวผู้โดยสารกลับบ้านตามคำสั่งของผอ. EOC สธ. ทำให้ถูกโจมตีว่าปล่อยกลับบ้านโดยพลการ

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว

-เสนอว่า เมื่อเสธ.โก้เปิดเผยเบื้องหลังการปล่อยคนไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลับบ้านป่วน ว่า ผอ.EOC สธ. เป็นผู้สั่งการ คือ นพ.สุเทพ เพชรมาศ ผู้ตรวจราชการ สธ. ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บทเรียนจากเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดว่า ศูนย์ EOC ต้องปรับรูปแบบการจัดการให้มีการประสานความร่วมมือมากขึ้น และให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร หรือคนสั่งการระดับสูง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดผลในทางปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว นาวาเอกกิตติพันธ์ กุลศิริปัญญา ผอ.กองกิจการพลเรือนทหารเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพบรรยากาศในอาคารรับรองสัปดาห์ ทั้งภาพบรรยากาศในห้องพัก และอาหารการกิน ระบุว่า ทุกคน ทุกภาคส่วนทำเพื่อคุณด้วยความรับผิดชอบแม้ว่าจะเสี่ยง แล้วคุณรับผิดชอบอะไรกับสังคมบ้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์kapook

-เสนอข่าว นายอาชวี ชำนาญศิลป์ กัปตันการบินไทย แสดงความคิดเห็นถึงคนที่หนีการกักตัว ระบุว่า ตนและลูกเรือเสี่ยงติดโรค COVID-19 บินไปรับกลับบ้าน ทั้งที่รู้ว่าหลาย ๆ กินยาลดไข้เพื่อหลบการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นเครื่องบิน และต้องกักตัวเอง 14 วันเป็นรอบที่ 2 แล้ว พร้อมถามหาจิตสำนึกสาธารณะจากผู้ที่หลบหนี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เสนอข่าว หญิงสาว 1 ใน 23 คน ที่ไม่ยอมเข้าพักในอาคารรับรองสัปดาห์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ไม่ได้อยากสบาย แต่นอน 3 คนจะป้องกันเชื้ออย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.คมชัดลึก, ข่าวสด

-เสนอข่าว นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความสับสนที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ ว่า นายกฯ ควรถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข บริหารจัดการใหม่ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน ซึ่งนอกเหนือจากการเข้าออกที่สนามบินแล้ว ยังมีการเข้าออกประเทศตามด่านชายแดนต่างๆ ที่ควรบริหารจัดการไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายเหมือนกับที่สนามบินสุวรรณภูมิ

2.การจัดหายาฟ้าวิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (news100.5, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, sanook)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ตอบกรณีมีการวิจารณ์เรื่องซื้อขายยาฟ้าวิราเวียร์จากจีน แทนที่จะรับการช่วยเหลือจากญี่ปุ่น ว่า ยาทั้ง 2 ตัวเป็นตัวเดียวกัน มีชื่อสามัญว่าฟ้าวิราเวียร์ จีนได้สิทธิบัตรจากญี่ปุ่นไปผลิต ส่วนการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ล็อตแรกได้รับการสนับสนุนจากจีนแบบให้เปล่า และเพื่อสำรองใช้ในประเทศ กรมควบคุมโรคสั่งซื้อ 40,000 เม็ด ออก.สั่งซื้ออีก 40,000 เม็ดจากญี่ปุ่น อีก 100,000 เม็ดจากจีน และที่กำลังจะมาถึงไทยเร็วๆ นี้ คือ ล็อตที่อก.สั่งซื้อจากจีน 100,000 เม็ด และญี่ปุ่น 100,000 เม็ด ยาที่ได้มาได้ใช้รักษาผู้ป่วยในกทม.กว่า 200 ราย ต่างจังหวัดกว่า 100 ราย ส่วนข่าวที่ญี่ปุ่นจะให้ฟรียังไม่มีความชัดเจนและไม่แน่นอนว่าจะได้เพียงพอและทันเวลาหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูลเท็จเช่นนี้ได้มอบหมายให้

ประเด็นข่าว

ทนายความดำเนินคดีตามกฎหมายทุกช่องทาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, isara, innnews, bangkokbiznews, acnews, springnews, thebang kokunsight) nationtv,newtv

-เสนอข่าว ผอ.อก. เผยรัฐบาลมอบให้สธ.จัดหายา Favipiravir ซึ่งมีแหล่งผลิต 2 แหล่งหลัก คือญี่ปุ่นเจ้าของลิขสิทธิ์และจีนรวมได้รับยามาแล้ว 87,000 เม็ด โดย 24 ก.พ. กรมควบคุมโรคนำเข้าจากญี่ปุ่น 5,000 เม็ด 2 มี.ค. รัฐบาลจีนบริจาคให้ 2,000 เม็ด 12 มี.ค. กรมควบคุมโรคนำเข้าจากญี่ปุ่น 40,000 เม็ด ส่งมอบให้สถาบันบำราศนราดูร, กรมการแพทย์, รพ.ใน 12 เขตสุขภาพแล้ว และเมื่อ 30 มี.ค. อก.ได้จัดซื้อจากญี่ปุ่น 40,000 เม็ด ส่งให้รพ.ราชวิถี 18,000 เม็ด กระจายให้กับรพ.ในเขต กทม.และปริมณฑล และ 12 เขตสุขภาพ 18,000 เม็ด สำรองสำหรับกรณีจำเป็นเร่งด่วน 4,000 เม็ด ปัจจุบันมีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยแล้ว 515 ราย 48,875 เม็ด เหลืออยู่ 38,126 เม็ด สามารถใช้ได้อีก 4-5 เดือน ล่าสุดปลายเดือนมี.ค. 2563 อก.ได้สั่งซื้อจากจีนและญี่ปุ่นเพิ่ม 200,000 เม็ด โดยจะจัดส่งยาภายในเดือนเม.ย.นี้ รวมแล้ว 287,000 เม็ด และจะสั่งซื้อเพื่อสำรองเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีชาวญี่ปุ่นจะบริจาคยาให้ 30 ประเทศ เบื้องต้นทราบว่าจะบริจาคสำหรับโครงการวิจัย เท่านั้น

3.บุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและจนท.รพ.ลำพูน ที่เจ้าหน้าที่เอกซเรย์เสียชีวิตขณะขึ้นเวรดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง โดยหลังถอดชุด PPE แล้วกลับมาอาบน้ำ มีอาการเวียน หน้าอกรูป แขน หน้าอก หายใจเหนื่อย และเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อยากขอให้ผู้บริหารสธ.ดูแลครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์nationweekend

-เสนอข่าว มนีสรา ใจบุญ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ทำงานดูแลผู้ป่วยจนไม่มีเวลาพัก และเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

4.อาชีพรับจ้างเอนเตอร์เทนเสี่ยงแพร่เชื้อและรับเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว สจ.เชียงใหม่ แลงพบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงอายุ 21 ปี อาชีพเด็กเอนเตอร์เทน เพิ่งรับจ้างไปเอนเตอร์เทนในงานเลี้ยงส่วนตัวที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านแยกวิทยุธานีในในตัวเมืองเชียงใหม่ มีผู้ร่วมงาน 20-30 คน จากการคัดกรองมีผู้สัมผัสใกล้ชิด 4 ราย ได้แก่ ผู้ที่อยู่ร่วมบ้าน 1 ราย และเพื่อนสนิท 3 ราย ส่วนผู้ที่อยู่ในงานเลี้ยงทั้งหมดขอให้กักตัวและเฝ้าสังเกตอาการ หากผิดปกติให้พบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ยังมีกลุ่มชายหนุ่มในเชียงใหม่ว่าจ้างเด็กเอนฯ ไปทำงานชงเหล้าแบบส่วนตัวตามบ้าน ซึ่งเด็กเอนฯ เหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักที่มักจะคลุกคลีกับสถานบันเทิง และกลุ่มคนที่เที่ยวกลางคืนซึ่งเป็นกลุ่มผู้แพร่เชื้อและติดเชื้อหลักของ จ.เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์,sanook

-เสนอข่าว สจ.ประจวบฯ เผยพบผู้ติดเชื้อล่าสุด 17 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย โดยรายที่ 17 เป็นพรตติ์รับงานเอนเตอร์เทน อายุ 31 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่จ.เชียงใหม่ เดินทางมารับงานเอนเตอร์เทนปาร์ตี้ในอ.ชะอำหลายงาน มีผู้ร่วมงานปาร์ตี้ 22 ราย เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อ 6 ราย นอกจากนี้ ยังไปรับงานที่ชุมชนบ่อนไก่ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ขณะนี้เข้ารักษาที่รพ.ปราณบุรี พบผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้าน 7 คน ตรวจพบไข้ 6 คน อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างส่งตรวจอีก 1 คน ส่วนเพื่อนที่ไปร่วมงาน อีก 6 คน เก็บตัวอย่างตรวจครบทั้ง 6 คน เบื้องต้นไม่ติดเชื้อ

-เสนอข่าว รองผู้ว่าฯ ประจวบฯ เผย จังหวัดออกข้อบังคับขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หากฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ พบว่าชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่นิยมสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งหัวหินเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอยู่อาศัยจำนวนมากและอยู่นาน จึงไม่ควรอยู่กับคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน

ประเด็นข่าว

-เสนอข่าว มีการเปิดเผยข้อความการสนทนาของหนุ่มสายปาร์ตี้ จ.เชียงใหม่ ไม่หวั่นเคอร์ฟิว ประกาศหาสาวเอนเตอร์เทนรับงานชงเหล้า พร้อมรับประกันพาด่านตรวจ อ้างเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นและอนุญาตให้ออกบ้านได้ ด้าน พล.ต.ต. พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด หากพบมีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย

5.ดาราวิจารณ์การบริหารจัดการของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว พลุค เกริกพล วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ที่ขอรับบริจาคเงินจากประชาชนเพื่อแก้ปัญหาอยู่เสมอ ทั้งที่มีเงินงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดรัฐบาลจึงหาไม่ได้ ทั้งที่แม่แต่ว่ารายยังหาได้

6.น้ำยาฆ่าเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์msn

-เสนอข่าว หน่วยงานราชการนำน้ำยาฆ่าเชื้อไปแจกให้ประชาชนในพื้นที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยใส่รถดับเพลิงมาหรือใส่ถังนำมา ซึ่งชาวบ้านได้นำขวดน้ำดื่มไปกรอกใส่กลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว แพทย์รพ.รามธิบดี เจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน เผยว่า ช่วงนี้หน่วยงานราชการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยใส่ในขวดน้ำดื่ม ทำให้มีคนเข้าใจผิดกินเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นน้ำดื่ม โดยสัปดาห์นี้มีผู้กินน้ำยาฆ่าเชื้อมารักษาที่รพ.ธรรมศาสตร์ 6 ราย และคาดว่าจะมาอีกเรื่อย ๆ พร้อมเตือนว่าเมื่อได้มาควรติดฉลากให้เรียบร้อยและอย่าวางใกล้ขวดน้ำดื่ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-เสนอข่าว อย.เตือนกรณีมีการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมารับแจกใส่ขวดแจกให้กับประชาชน หรือทำอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรวจสอบแล้วพบว่า น้ำยาที่นำมาแบ่งบรรจุได้รับอนุญาตเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ใช้กับพื้นผิวหรือวัสดุ แนะนำประชาชน หากได้รับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่แบ่งใส่ขวด ขอให้ตรวจสอบว่ามีฉลากหรือไม่ หากไม่มีให้สอบถามผู้ให้ว่าคือน้ำยาอะไร มีวิธีการใช้อย่างไร แล้วทำลายทิ้งให้ชัดเจน เก็บไว้ในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก ไกลจากน้ำดื่มบรรจุขวด

สื่อที่นำเสนอ : <https://youtu.be/VxhHdVWMi9w>

-เสนอข่าว มีการส่งต่อข้อมูลแชร์ในกลุ่ม line ออกอากาศรายการข่าวช่อง 8 สอนสูตรทำน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเกลือผสมน้ำ และใช้แกรไฟต์เป็นตัวนำไฟฟ้า จนน้ำเกลือกลายเป็นน้ำอิเล็กโทรโพลิส ความเข้มข้น 100 ppm โดย อ.อ้อต ม.เกษตรศาสตร์ ระบุว่าใช้น้ำฆ่าเชื้อโควิดได้ และไม่ติดไฟเหมือนแอลกอฮอล์ ปลอดภัยต่อคน ผลิตส่งรพ.ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว หลวงพ่อแมน เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา และ ฤาษีเนตร ธาตุพุทธคุณ ร่วมประกอบพิธีปลุกเสกน้ำมนต์ผสมในถังบรรทุกน้ำของอปท.ในบางไทร อ.บางปะอิน เพื่อบูชาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนาย อ.บจ.พระนครศรีอยุธยา มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์วัดใช้ให้กับรพ.สต. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

7.ขายชุดทำน้ำพลาสมา

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @lloctagonll แจ้งว่า มีคนขายชุดทำน้ำพลาสมาปลอมออกจำหน่ายทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่อ นบพ์ รัตตฉัตร

8.เรียกร้องบรรจุนักสังคมสงเคราะห์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว เพจ “นักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง” ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรมว.สธ. เรียกร้องให้ทบวงตำแหน่งที่จะบรรจุข้าราชการ โดยให้มีนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. และ รพช. ทั่วประเทศ 290 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นข่าว

-เสนอข่าว ลูกจ้างรพ.ตรังดีใจ หากได้รับการบรรจุ หลังทำงานลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นถึง 27 ปี เหลืออายุงาน 5 ปีจะเกษียณ ที่ผ่านมามีโอกาสได้รับการพิจารณาบรรจุ เพราะหากคนในสายงานเกษียณทางรัฐบาลจะไม่มีการบรรจุทดแทน

9.ข่าวกัมพูชาประท้วงให้เปิดด่านปอยเปต

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-เสนอข่าว ชาวกัมพูชากว่า 100 คน ชุมนุมประท้วงปิดถนนบนสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา ฝั่งปอยเปต ไม่ยอมให้รถบรรทุกสินค้าจากไทยวิ่งเข้าไปส่งสินค้าในฝั่งกัมพูชา พร้อมทั้งตอรองให้ฝ่ายไทยเปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ด้านเจ้าหน้าที่ ตม.ปอยเปต แจกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เข้าเจรจาว่า ชาวเขมรที่มาประท้วงส่วนใหญ่เป็นกรรมกรรับจ้างเข็นรถเข็นและแม่ค้าในตลาดโรงเกลือ โดยอ้างว่าประเทศไทยประกาศปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศ 24 มี.ค. -5 เม.ย. เมื่อครบกำหนดจึงเดินทางมาเรียกร้องให้ไทยเปิดด่านพรมแดนฯ เจ้าหน้าที่ ตม.ปอยเปต ได้สลายผู้ชุมนุมประท้วงชาวเขมรหากใครฝ่าฝืนจะถูกจับดำเนินคดี

10.แรงงานสปป.ลาวกลับประเทศไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว แรงงานชาวลาวกว่า 100 คน ที่จะข้ามแดนไปยังภูมิลำเนาฝั่ง สปป.ลาว ไม่สามารถเดินทางต่อได้ เนื่องจากรัฐบาล สปป.ลาว ปิดพรมแดน จึงมารอที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง (สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว) บ้านนากระเซ็ง หมู่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ด้าน ปก.จังหวัด ได้ให้พักอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาการเปรียญวัดลาดปู่ทรงธรรม (พระธาตุสังข์) ต.ท่าลี่ และที่ ร.ร.บ้านหาดพระ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ โดยต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ตามข้อกำหนดของสธ. มีการตรวจคัดกรองไข้ทุกวัน และจะออกใบรับรองให้ ส่วนแรงงาน 2 รายที่เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี และ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ตรวจคัดกรองพบไข้สูง ได้ให้แพทย์นำไปแยกพักแล้ว

11.อบจ.ประจวบฯ อุดหนุนงบฯ 5 ล้าน สร้างแล็บตรวจโควิด -19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายทรงเกียรติ ล้อมอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า อบจ.ได้อุดหนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท ให้อรพ.ประจวบคีรีขันธ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องตรวจเชื้อโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่รพ.หัวหิน แต่มีปัญหาในการใช้งบฯ และการติดตั้งล่าช้า เนื่องจากข้าราชการระดับสูงบางรายอ้างว่าการเปิดแล็บอาจขัดข้องกับการตรวจโควิด-19 ที่รพ.หัวหิน นอกจากนั้น มีผู้บริหารบางหน่วยงานอ้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขณะที่บุคลากรส่วนใหญ่ในสังกัดเห็นด้วย ดังนั้น หากผู้บริหารระดับจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยควรชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนรับทราบ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, แนวหน้า, bangkokpost) เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, xinhuaithai)

-เสนอข่าว เฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพและข้อความเรื่อง สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคระบาดให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของไทย เช่น หน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง บริจาคให้แก่สำนักพระราชวัง รัฐสภา กระทรวงการ ต่างประเทศ ศาลากร ท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสนามบิน รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช รวมถึงสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้อง

-สมาคมแพทย์อินโดนีเซีย เผยว่า มีแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต 18 ราย รัฐบาลอินโดนีเซียสั่งให้พลเรือนสวมหน้ากากผ้าขณะอยู่นอกบ้าน เนื่องจากพบผู้ป่วยไม่แสดงอาการของโรคจำนวนมาก ส่วนหน้ากาก n95 และหน้ากากทางการแพทย์ให้แพทย์ใช้เท่านั้น

-สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศเตือนว่าช่วง 2 สัปดาห์ ประชาชนจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลกลางจำเป็นต้องส่งทหารหลายพันนายไปยังรัฐต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ

-เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อคนที่ 240 เป็นหญิงอายุ 29 ปี มีประวัติเดินทางจากไทยกลับมายังเวียดนามเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563

ประเด็นข่าว

- อิตาลี มีบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 11,000 คน และเสียชีวิตแล้ว 73 คน ส่วนแพทย์ติดเชื้อแล้ว 19 คน
- อังกฤษ ศ. นีล เฟอร์กูสัน นักระบาดวิทยาประจำอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน ประเมินว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสหราชอาณาจักร จะถึงจุดวิกฤติที่สุดในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ หรือภายในวันที่ 12 เม.ย. นี้
- ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วโลก 1,203,959 ราย เสียชีวิต 64,788 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 311,637 ราย รองลงมา สเปน 126,168 ราย อิตาลี 124,632 ราย เยอรมนี 96,092 ราย ฝรั่งเศส 89,953 ราย จีน 81,669 ราย ส่วนไทย 2,169 ราย ประเทศในแถบยุโรปมีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อิตาลี 15,362 ราย สเปน 11,947 ราย สหรัฐฯ 8,454 ราย ฝรั่งเศส 7,560 ราย ส่วนในเอเชีย อิหร่านสูงสุด 3,452 ราย จีน 3,329 ราย
- วารสาร EBioMedicine เผยแพร่ผลงานวิจัยวัคซีนแบบแผ่นแปะต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่วิทยาลัยการแพทย์ ม.พิทท์เบิร์ก สหรัฐฯ เร่งพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานความรู้จากประสบการณ์ไวรัสซาร์ส ในปี 2546 และไวรัสเมอร์ส ปี 2557 กำลังทดสอบกับหนูทดลอง สามารถกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีต้านไวรัสนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน บทนำ

- เสนอว่า เหตุการณ์คนไทยกลับจากต่างประเทศไม่ยอมกักตัว เพราะไม่พอใจมาตรการคัดกรองที่ล่าช้า ไม่พอใจที่ไม่ทราบการกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ และกรณีประชาชนเข้ารับกักตัวที่รพ. เอกชน แล้วถูกเรียกเก็บค่ารักษานับแสนบาท ต่อมาเฟซบุ๊กเพจไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ห้ามรพ. เอกชนเรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 และสธ. ย้ำรพ. เอกชนทุกแห่งห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายเพื่อเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่สธ. ประกาศต่อไป เป็นอีกภาพสะท้อนว่า การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารยามวิกฤตของรัฐบาลน่าจะมีปัญหาไม่ทันเหตุการณ์ รัฐควรมีนโยบายให้ทุกส่วน เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารกับประชาชน โดยใช้สื่อที่ไปถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด รวมถึงในต่างจังหวัด ที่ผู้ว่าฯ มีอำนาจออกมาตรการต่างๆ ก็ควรมีการสื่อสารไปสู่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5

- เสนอว่า ด้านกักกันโรคที่ทำอากาศยานหละหลวม เห็นได้จากหลายกรณีทั้งผู้ที่เดินทางมาจาก อังกฤษ และ ปากีสถาน ไม่สามารถกักตัวไว้ได้ นายกฯ ต้องจัดการเด็ดขาด ลงโทษผู้ทำงานหละหลวม ส่วนกรณีวัยรุ่นที่ยังฝ่าฝืนเคอร์ฟิวสไปมั่วสุมกันที่บ้าน ต้องใช้พลังสังคมช่วยสอดส่อง ยกตัวอย่าง จ.ขอนแก่น เน้นป้องกันระดับหมู่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5

- เสนอว่า กรณีรพ. สธ. ตาหนิแพทย์ที่ไม่มีหน้าที่รักษาผู้ป่วย แต่ติดโควิด-19 เพราะมีพฤติกรรมเสี่ยง แม้หลักการถูกต้อง แต่ทำให้แพทย์ที่ต่อสู้กับโควิด-19 ไม่พอใจเข้าใจว่าถูกพาดพิง แต่ความจริง รพ. ส. หมายถึง ผอ. รพ. สมุทรปราการ ที่เป็นข่าวติดเชื้อโควิด-19 หลังจากร่วมงานสังสรรค์ แด่รพ. จุฬาฯ เพิ่งออกมาขอโทษ เพราะผลตรวจสุดท้ายไม่ติดเชื้อ และอย่าไปโกรธ รพ. ส. เลย เพราะอย่างน้อยได้แก้มือโดยเสนอให้ ครม. บรรจุพนักงานและลูกจ้างของ สธ. เป็นข้าราชการ 4.5 หมื่นอัตรา

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์คอลัมน์ บ้านเทิงวิพากษ์

- เสนอว่า บอย โกสิยพงษ์ แต่งเพลง "จะไม่ทิ้งกัน" ผাগไปยังผู้มีความสามารถในการทำเพลงหรือการแสดง ผลิตผลงานเพื่อการรณรงค์สู้ภัยโควิด-19 โดยมี 6 เรื่องใหญ่ 1. สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป คือระยะห่างทางสังคม 2. ทำอย่างไรให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เช่น กินร้อน ช้อนตัวเอง 3. ผลิตงานเพื่อให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจกัน เช่น ช่วยกันตรวจสอบ แจ้งเตือน ไม่ส่งต่อข้าวปลอม เป็นต้น 4. อยากให้มีการสร้างวินัยของคนในชาติสำหรับการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 5. อยากให้ผลิตงานที่จะสร้างทัศนคติความรู้สึกที่ดีกับผู้ป่วยหรือผู้ถูกกักตัว 6. การให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ สนใจส่งมาที่อีเมล nakorn@loxinfo.co.th

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย

- เสนอว่า หลังจากนายกฯ สั่งการให้สคบ. ติดตามตัวผู้โดยสาร 152 คน พร้อมทั้งครอบครัวที่มีความเสี่ยงไปรายงานตัวในเย็นวันเสาร์ พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม ได้แถลงข่าวว่าสั่งตั้งกรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน ทหารมีหน้าที่สนับสนุนสธ. ในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ แต่ทำไมจึงอนุญาตให้ผู้เสี่ยง 152 คนกลับบ้านโดย

ไม่ฟังเสียงค่านของเจ้าหน้าที่ สธ. ขอฝากนายกฯ ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คมคิดคนเขียน

-เสนอว่า การทำงานของรัฐบาลในช่วงแรกมีปัญหาพอสมควร แต่เมื่อได้อาจารย์แพทย์ซึ่งได้รับการยอมรับจากต่างชาติและวงการแพทย์ไทยมาให้คำชี้แนะ ทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบ ปล่อยให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นทัพหน้า มีรัฐบาลเป็นทัพหลัง อีกทั้งรัฐบาลยังยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเต็มที่ ล่าสุด ครม.ได้เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอบรรจุพนักงานราชการ พนักงาน ก.สาธารณสุข และลูกจ้างก.สาธารณสุข ในส่วนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 45,684 คน เป็นข้าราชการเพิ่มเติม ทราบว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เขียนและนำเสนอด้วยตนเอง หากได้รับความเห็นชอบจาก ครม. จะสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้เป็นจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน

-แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และแพทยสภา เชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ "นักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19" เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์และพยาบาลสังกัด แพทยสมาคมฯ แพทยสภา และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ทุนประกันภัยรายละ 5,000,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและไม่แสวงหากำไร สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนฯ ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย โดยกด *948*1919*100# โทร.ออก สำหรับการบริจาค 100 บาทต่อครั้ง หรือกด *948*1919*10# โทร.ออก สำหรับการบริจาค 10 บาทต่อครั้ง หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 041-0-18080-7 ชื่อบัญชี "แพทยสมาคมฯ เพื่อโครงการสนับสนุนส่งกำลังใจให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัยCOVID-19"

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-กล่าวถึงกรณีคนไทยที่เดินทางกลับมาไม่ยอมกักตัว ว่า ความหุลหวมของเหตุการณ์ครั้งนี้มีจุดที่ต้องวิเคราะห์ 3 เรื่อง 1.จุดที่คนไทยกลุ่มนี้บางส่วนอ้างว่าไม่ได้รับการแจ้งจากรัฐว่าจะต้องกักตัว 14 วัน และกักตัวที่ไหนอย่างไร จริงเท็จแค่ไหน 2.เหตุใดจึงมีการตัดสินใจให้ปล่อยตัว ทั้ง ๆ ที่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินกำหนดอยู่ และที่อ้างว่าทำตามคำสั่งของ EOC สธ. แล้วค่อยติดตามกลับมา รายงานตัวในภายหลัง เป็นคำสั่งใคร และ 3.เหตุใดจึงมีขั้นตอนกระบวนการคัดกรองนานหลายชั่วโมง ตามที่คนไทยกลุ่มนี้ระบุ ทั้ง ๆ ที่หลังจากนั้นมีอีก 2 สายการบินที่เข้ามาและไม่มีปัญหา ทั้งหมดนี้ควรมีการตรวจสอบ ชี้แจงให้คนไทยเข้าใจได้ชัดเจน อย่าข้ามขั้นตอนแล้วไปจบตรงการจัดการกับหนูตัวเล็ก ๆ แบบเหตุการณ์ที่สนามมวย

ไขหวัตใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน ,hooninside

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพระหว่างวันที่ 5- 11 เม.ย. คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ รับประทานอาหารปรุงสุก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน,mcot

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นพิษภาคเหนือ พื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัดได้ 320 มคก./ลบ.ม. ส่วนพื้นที่วิกฤตสีแดงมี 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน และสีส้ม 5 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน แพร่ พะเยา ลำปาง และตาก